

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน กรมการค้าภายใน

งาน/กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์	งบประมาณ (ถ้ามี)		
				งบบุคลากร (บาท)	งบหน่วยงาน (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)
งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ					๗๙๓,๐๐๐	
๑. โครงการเรียนรู้ตามรอย พระยุคลบาท “จากปรัชญาสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาตน พัฒนางาน”	ตัวชี้วัดผลผลิต มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ หลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถนำความรู้มาใช้ในการทำงาน และการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม	บุคลากรของกรม เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๖๐ คน	บุคลากรของกรมเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด ๖๐ คน ผู้เข้าร่วมการอบรมร้อยละ ๘๐ ให้ความสนใจและตั้งใจในการร่วมกัน คิด วิเคราะห์ จนเกิดความเข้าใจในแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาด้าน พัฒนางาน ได้อย่างเป็น รูปธรรมมากขึ้น		๗๓,๐๐๐	๕๕,๕๒๖.๑๓
๒. โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับวินัยการเงินการคลังและความเสี่ยงทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	ตัวชี้วัดผลผลิต มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ กรอบแนวคิด ด้านมาตรฐานและบรรทัดฐานภาคบังคับ ที่เกี่ยวข้อง สะท้อนความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต แนวทางวิเคราะห์ ความเสี่ยงทุจริต และเรียนรู้บทเรียน จากการดำเนินแผนงาน/โครงการจัดซื้อ จัดจ้างจากกรณีศึกษาเพื่อใช้เป็นแนว ปฏิบัติต่อไป	บุคลากรของกรม เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๖๐ คน	บุคลากรของกรมเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด ๕๗ คน ผู้เข้าร่วมการอบรมร้อยละ ๙๕ ตระหนักถึงความสำคัญของความเสี่ยงทุจริต และตั้งใจในการร่วมกันคิด วิเคราะห์ แยกแยะ จนเกิดความเข้าใจ ได้อย่างเป็น รูปธรรม หน่วยงานสามารถนำผลการประเมิน ความเสี่ยงของกระบวนการที่ได้จากการทำ กิจกรรมแบ่งกลุ่มปฏิบัติการเรียนรู้มากำหนด มาตรการ/แนวทาง/แผนการจัดการความ เสี่ยง เพื่อป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มี ประสิทธิภาพต่อไป และสามารถ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้		๒๗๑,๗๐๐	๒๒๕,๓๔๖

งาน/กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์	งบประมาณ (ถ้ามี)		
				งบบูรณาการ (บาท)	งบหน่วยงาน (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)
<p>๓. ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต</p> <p>๓.๑ โครงการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ตามมาตรา ๖๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ จัดอบรมโดย สนง. ป.ป.ท.</p> <p>๓.๒ โครงการสร้างวิทยากรตัวคูณในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ จัดอบรมโดย สนง. ป.ป.ช.</p> <p>๓.๓ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตในภาครัฐเชิงรุกภายใต้โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตในภาครัฐเชิงรุก เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดย สนง. ป.ป.ท.</p>	<p>บุคลากรที่เข้าร่วมอบรมผ่านเกณฑ์ตามที่หน่วยงานกำหนด</p> <p>บุคลากรที่เข้าร่วมอบรมผ่านเกณฑ์ตามที่หน่วยงานกำหนด</p> <p>บุคลากรที่เข้าร่วมอบรมผ่านเกณฑ์ตามที่หน่วยงานกำหนด</p>	<p>บุคลากรของกรม เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๓ คน ผ่านเกณฑ์ตามที่หน่วยงานกำหนด</p> <p>บุคลากรของกรม เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๙ คน ผ่านเกณฑ์ตามที่หน่วยงานกำหนด</p> <p>บุคลากรของกรม เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๒ คน ผ่านเกณฑ์ตามที่หน่วยงานกำหนด</p>	<p>บุคลากรของกรม สามารถนำความรู้ที่ได้จาก การอบรม มา เป็น แนวนทาง ในการปฏิบัติงานในการตรวจสอบและประเมิน และการตรวจสอบด้านการเงินและการจัดซื้อ เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน</p> <p>บุคลากรของกรม มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างถูกต้อง</p> <p>บุคลากรของกรม มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ</p>			
งานด้านคุ้มครองจริยธรรม						
<p>๑. กิจกรรมบันทึกข้อตกลงรับทราบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการระหว่างหัวหน้าส่วนราชการกับข้าราชการบรรจุใหม่ ณ ห้องประชุม ๒๐๙๑๑ ชั้น ๙ กรมการค้าภายใน เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔</p>	<p>กรมมีบันทึกข้อตกลงรับทราบประมวลจริยธรรมฯ และข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการระหว่างกรมและข้าราชการบรรจุใหม่</p>	<p>ข้าราชการบรรจุใหม่ของกรม จำนวน ๒๓ คน ลงนามรับทราบและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม</p>	<p>ข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมฯ รับทราบมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อบังคับของกรมฯ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมการค้าภายใน พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๑๐ ข้อ ซึ่งเป็นหลักอันพึงทำเพราะนำไปประโยชน์ให้เกิดแก่ส่วนรวมและตนเอง</p>			

งาน/กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์	งบประมาณ (ถ้ามี)		
				งบบูรณาการ (บาท)	งบหน่วยงาน (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)
๒. การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมการค้าภายใน ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๒๐๙๑๑ ชั้น ๙ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	กรม มีบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดีปฏิบัติงานอย่างสุจริต	บุคลากรของกรม จำนวน ๒ ราย	กรมการค้าภายในได้พิจารณาคัดเลือกบุคลากรในสังกัดเพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมการค้าภายใน ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒ ราย ดังนี้ ๑) นายสรารุช ฉายาวิริยะ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กองตรวจสอบและปฏิบัติการ ๒) นายธานี ศรีคงยศ นิติกรชำนาญการพิเศษ กองกฎหมาย			
๓. ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงพาณิชย์ ปี ๒๕๖๔	กรม มีหน่วยงานในสังกัด สมัครเป็นหน่วยงานพาณิชย์คุณธรรม ไม่น้อยกว่า ๑ หน่วยงาน	กรม สามารถขยายผลส่งเสริมให้เป็นหน่วยงานพาณิชย์คุณธรรมไปสู่หน่วยงานในสังกัด	สำนักงานเลขาธิการกรมซึ่งเป็นหน่วยงานนำร่อง ผลการประเมินอยู่ในระดับที่ ๒ และกำลังดำเนินการในระดับที่ ๓ ซึ่งเป็นระดับหน่วยงานพาณิชย์คุณธรรมต้นแบบ ส่วนกองชั่งตวงวัดซึ่งเป็นหน่วยงานขยายผลอยู่ในระดับที่ ๑ และกำลังดำเนินการในระดับที่ ๒ หน่วยงานพาณิชย์คุณธรรม			
๔. ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ๔.๑ โครงการอบรมแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ จัดอบรมโดย ศปท.พล.	บุคลากรที่เข้าร่วมอบรมผ่านเกณฑ์ตามที่หน่วยงานกำหนด	บุคลากรของกรม เข้าร่วม จำนวน ๒๑ คน ผ่านเกณฑ์ตามที่หน่วยงานกำหนด	บุคลากรของกรมการค้าภายใน สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนตามที่ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกำหนดได้			
งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง						

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จึงจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค โดยไม่จำเป็น จึงส่งผลให้การจัดโครงการต่างๆ ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้รายงาน นางสาวสิรินาถ ดิโนล ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เบอร์ติดต่อ ๐๒-๕๐๗-๕๙๘๙ E-mail dit.discipline@gmail.com วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔